

Công tác kiểm tra và giáo dục đạo đức cách mạng CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH NAM HÀ

PHAN VIỆT THI

Trưởng ban kiểm tra Tỉnh ủy Nam-hà

Được sự giáo dục của Đảng, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên trong tỉnh chúng tôi đã nêu cao ý chí phấn đấu tinh thần cách mạng tiến công, tận tụy hi sinh trong sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Nhiều đảng viên đã nêu cao gương kiên cường, dũng cảm, gương mẫu chấp hành các chính sách của Đảng và Nhà nước ; có ý thức tổ chức, kỷ luật trong việc hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì, đi bất cứ đâu khi Đảng điều động; tích cực rèn luyện đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và lối sống cần cù, giản dị, lành mạnh, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn.

Nhiều đồng chí đã quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Sản xuất ở vùng chiêm trũng vô cùng gian khổ, nhưng đảng viên đã bám sát đồng ruộng, bám sát quần chúng đẩy mạnh sản xuất. Vùng ven biển bị địch đánh phá ác liệt, nhưng sản xuất cá, muối vẫn vượt mức kế hoạch. Khu công nghiệp tập trung ở thành phố, thị xã bị địch đánh phá ngày đêm, nhưng cán bộ, đảng viên đã lãnh đạo quần chúng công nhân hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất được giao.

Có được những kết quả trên là do đảng bộ Nam-hà đã trải qua quá trình rèn luyện lâu dài, được thử thách trong các thời kỳ đấu tranh cách mạng. Qua các thời kỳ đó, công tác xây dựng Đảng đã được coi trọng kể cả về mặt chính trị tư tưởng, tổ chức và phẩm chất đạo đức, giữ gìn kỷ luật đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tốt là căn bản, là chủ yếu đó trong một số cán bộ, đảng viên còn những biểu hiện sai lệch về mặt đạo đức và lối sống cách mạng.

Một số cán bộ, đảng viên còn thiếu gương mẫu lao động sản xuất và công tác; rượu chè bê tha ; tham ô, lợi dụng tài sản của Nhà nước và của tập thể dưới nhiều hình thức khác nhau. Hiện tượng quan hệ nam nữ không đúng đắn có nơi xảy ra nghiêm trọng, làm tổn thương đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền ở đó. Một số cán bộ, đảng viên thiếu đấu tranh tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và lối sống cách mạng. Họ còn mang nặng tư tưởng tư lợi hưởng lạc. Một số lãnh đạo các ngành, các cấp trong tỉnh lại thiếu gương mẫu, không những không chú ý lắng nghe ý kiến phê bình của quần chúng, mà có trường hợp còn “trù” người phê bình mình.

Những sai lầm, khuyết điểm trên đây của cán bộ, đảng viên trước hết là do bản thân số đông chí này không nghiêm khắc tu dưỡng, rèn luyện mình trong phong trào cách mạng sôi nổi của quần chúng, nhất là trong phong trào chống Mỹ, cứu nước, những năm gần đây. Mặt khác các cấp ủy đảng và các tổ chức cơ sở đảng không thường xuyên coi trọng công tác giáo dục cán bộ, đảng viên về phẩm chất, đạo đức và lối sống cách mạng. Sinh hoạt chi bộ chưa được chặt chẽ và chưa có chất lượng cao. Việc đấu tranh phê bình và tự phê bình, rèn luyện, giáo dục đảng viên về mặt này chưa được chú ý đúng mức. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên chưa được chặt chẽ, chưa đi vào nền nếp. Các cấp ủy và các đồng chí lãnh đạo cơ quan chưa nắm được kịp thời tình hình diễn biến tư tưởng, công tác, quan hệ xã hội, sinh hoạt... của cán bộ, đảng viên để uốn nắn, giáo dục. Do đó, có tình trạng sự việc đã xảy ra rồi tổ chức đảng mới biết. Trong hoàn cảnh sơ tán, phân tán, việc quản lý cán bộ, đảng viên lại càng khó khăn, phức tạp hơn. Tóm lại, nhiều chi bộ chưa phát huy được

vai trò và trách nhiệm của mình trong việc giáo dục và quản lý cán bộ, đảng viên.

Xuất phát từ yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, để khắc phục tình trạng nói trên, để thi hành nghị quyết của Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Nam-hà lần thứ nhất, Tỉnh ủy chúng tôi, trong từng thời gian có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm giáo dục, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa cán bộ, đảng viên phạm sai lầm về mặt này. Đầu năm 1968, Tỉnh ủy Nam-hà mở đợt vận động chống chè chén bê tha từ tỉnh, huyện đến các cơ sở. Tiếp đó, cuộc kiểm tra 35 đảng bộ xã đã có tác dụng tốt về mặt giáo dục tư tưởng, tổ chức và kỷ luật của Đảng ở nơi được kiểm tra.

Tháng 10-1968, thực hiện chủ trương của Trung ương về việc mở đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng, Ban thường vụ tỉnh ủy chúng tôi đã ra chỉ thị mở đợt sinh hoạt chi bộ, nhằm đẩy mạnh đấu tranh nội bộ tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên về mặt phẩm chất đạo đức và lối sống cách mạng, xây dựng đạo đức và lối sống cách mạng, xây dựng đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và lối sống cần cù giản dị, trong sạch, lành mạnh, chống những hiện tượng hủ hoá, tham ô, lợi dụng, đặc quyền, đặc lợi...

Đợt sinh hoạt chi bộ này không những giáo dục, nâng cao ý thức tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, góp phần gìn giữ và nâng cao tính giai cấp, tính tiên phong của Đảng, mà còn góp phần bảo vệ cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa cán bộ, đảng viên phạm sai lầm. Đợt sinh hoạt này đã thiết thực nâng cao chất lượng xây dựng đảng bộ cơ sở, chi bộ đảng viên “bốn tốt” ; tăng cường đoàn kết nội bộ ; thật chặt hơn nữa mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng, *tạo cơ sở đưa việc giáo dục cán bộ, đảng viên về mặt phẩm chất đạo đức và lối sống cách mạng vào nền nếp thường xuyên trong đảng bộ.*

Đối với việc giáo dục cán bộ, nhân viên ngoài Đảng, Tỉnh ủy chúng tôi nhấn mạnh vấn đề cải tiến nội dung sinh hoạt của các đoàn thể quần chúng như đoàn thanh niên lao động, công đoàn, Hội phụ nữ... nhằm phát huy tác dụng giáo dục, động viên của các tổ chức này.

Ngày 10-2-1969, Tỉnh ủy chúng tôi lại ra chỉ thị về việc tổ chức học tập bài “*Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân*” của đồng chí T.L. và xã luận báo Nhân dân ngày 4-2-1969.

Thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy và thị ủy, các đảng bộ cơ sở ở xã, xí nghiệp, cơ quan ... đã tổ chức học tập bài của đồng chí T.L và các chỉ thị, văn kiện khác về giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Tổ chức Đảng ở các nơi đã kiểm điểm sâu sắc, đánh giá đúng mức những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân phạm sai lầm, tác hại của sai lầm và đề ra phương hướng, biện pháp sửa chữa một cách cụ thể.

Huyện ủy xuân thủy, Hải-hậu đã kiểm thảo khá sâu sắc và báo cáo trước đảng bộ về mặt phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ mình. Nhiều đảng bộ, chi bộ đã kiểm điểm chung và riêng từng cấp ủy, đảng viên. Một số nơi, đảng viên đã tự phê bình trước quần chúng và lấy ý kiến quần chúng phê bình đảng viên. Nhiều huyện làm đạt kết quả khá như Hải-hậu, Xuân-thủy, Duy-tiên, Nghĩa-hung, Kim-bảng, thành phố Nam-định, thị xã Hà-nam... Ở cơ quan, xí nghiệp, qua đợt học tập này, các đảng ủy, chi bộ, thủ trưởng cơ quan đã bước đầu kiểm điểm và báo cáo trước chi bộ, cơ quan.

Đợt học tập, giáo dục và kiểm tra về phẩm chất, đạo đức, lối sống cách mạng lần này đã giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao thêm một bước tính giai cấp, tính tiên phong của Đảng, thấy rõ ý nghĩa quan trọng và sự cần thiết phải giáo dục, giáo dục, gìn giữ phẩm chất, đạo đức và lối sống cách mạng của cán bộ, đảng viên. Nhiều đảng viên đã học tập, tự giác liên hệ, kiểm điểm, đánh giá được ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra

nguyên nhân, thấm thía với tác hại, và đề ra được kế hoạch sửa chữa. Nhiều đảng viên ở nông thôn đã liên hệ những thiếu sót của mình như : thiếu ý chí vươn lên, ngại khó, ngại khổ trong việc đi sâu vào khoa học, kỹ thuật sản xuất, thiếu ý thức bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể; thiếu dân chủ với quần chúng, mệnh lệnh, hống hách với quần chúng. Ở cơ quan hành chính sự nghiệp... nhiều đảng viên đã lợi dụng quyền hành, “móc ngoặc” với nhau, thiếu tinh thần làm chủ và ý thức tập kỷ luật lao động, thanh toán các khoản thu chi không rõ ràng. Một số cán bộ lãnh đạo lợi dụng mua bán xe đạp, máy thu thanh, hàng hoá không đúng chính sách. Những khuyết điểm này xảy ra ở những nơi phong trào yếu kém và có cả những nơi, những ngành tiên tiến. Trong cơ quan kinh tế, hiện tượng tham ô cũng diễn ra khá phổ biến. Các ngành giao thông vận tải thuỷ, cửa hàng công nghệ phẩm, nông sản, thực phẩm, xuất khẩu... có hiện tượng buông lỏng việc quản lý hàng hoá, vật tư, nhiều đảng viên đã vi phạm chính sách quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước. Tinh thần trách nhiệm của đảng viên chưa được đề cao, do đó không kịp thời phát hiện và chấm dứt nạn tham ô, lãng phí ở một số nơi. Có nơi đã để tình trạng đó xảy ra kéo dài và nghiêm trọng.

Đợt sinh hoạt giáo dục về phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng bộ Nam-hà lần này đã bước đầu đạt được kết quả khá. Nói chung các cấp ủy, cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc sự cần thiết phải thường xuyên coi trọng việc nâng cao phẩm chất cách mạng, đấu tranh khắc phục những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Qua liên hệ kiểm điểm nhiều cán bộ, đảng viên đã đánh giá đúng mặt tốt, đồng thời nhận rõ tác hại của những sai lầm đã phạm phải, thấy cần phải kiên quyết sửa chữa để nâng cao vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.

Đi đôi với việc giáo dục tư tưởng, nhiều tổ chức đảng đã quy định những biện pháp về tổ chức để rèn luyện đảng viên, như quy định chế độ cán bộ đảng viên tham gia lao động, chế độ phê bình và tự phê bình, chế độ mua

bán hàng hoá... Nhiều đảng bộ xã đã bàn cách thực hiện tốt các chế độ, thể lệ vay mượn tiền, chế độ thanh toán ở hợp tác xã, nhằm ngăn chặn những hiện tượng tham ô. Vấn đề nổi lên là một số cấp ủy đã tiến hành phê bình và tự phê bình khá sâu sắc, trong đó đã kiểm điểm những vấn đề thuộc về phẩm chất, đạo đức. Một số nơi đã tổ chức lấy ý kiến phê bình của cấp dưới, do đó dân chủ nội bộ được mở rộng. Sau đợt này, tác phong sinh hoạt của nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp đã chuyển biến tiến bộ rõ rệt. Do đó, mối liên hệ giữa cấp trên và cấp dưới, giữa đảng viên và quần chúng được chặt chẽ hơn.

Thực tế cho chúng tôi thấy rằng : giáo dục phẩm chất, đạo đức cách mạng là một vấn đề lớn trong công tác xây dựng Đảng, phải được các cấp ủy coi trọng thường xuyên và phải gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, từng ngành, từng đảng viên; phải gắn chặt với việc thực hiện các chế độ sinh hoạt của Đảng như chế độ phê bình và tự phê bình, công tác quản lý đảng viên, công tác kiểm tra dân chủ, kỷ luật... Chúng ta phải làm cho công tác tư tưởng và công tác tổ chức, kiểm tra kết hợp chặt chẽ với nhau. Phải giữ vững chế độ phê bình và tự phê bình trong chi bộ và trong từng cấp ủy. Cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chủ chốt, phải gương mẫu trong phê bình và tự phê bình cũng như trong công tác và sinh hoạt hằng ngày. Vừa qua, những nơi giữ gìn và nâng cao được đạo đức cách mạng của đảng viên thường là nơi có tổ chức đảng mạnh, đồng thời có cán bộ chủ chốt liêm khiết, gương mẫu. Vì vậy, chúng tôi thấy cần phải chú trọng giáo dục số cán bộ này, tạo thành lực lượng nòng cốt của tổ chức đảng về các mặt.

Đợt giáo dục phẩm chất đạo đức của đảng bộ chúng tôi vừa qua mới là sự chú ý bước đầu, kết quả đạt được chưa nhiều. Chúng tôi thấy cần phải có kế hoạch giáo dục, nâng cao một cách toàn diện và sâu sắc hơn; phải có kế hoạch giáo dục, nâng cao lý tưởng và nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa cho cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, khắc phục những khuyết

điểm, sai lầm, làm thế nào vừa động viên, đề cao được ý chí cách mạng tiến công của cán bộ, đảng viên, vừa quyết tâm sửa chữa thiếu sót khắc phục khó khăn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Điều quan trọng để làm tốt yêu cầu trên là phải đưa vấn đề này vào nền nếp thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, tổ đảng, phải cụ thể hoá nội dung rèn luyện đó vào kế hoạch phấn đấu “bốn tốt” của đảng viên. Sinh hoạt chi bộ, tổ đảng phải thiết thực giúp cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc những lời dạy của đồng chí T.L và các văn kiện, tài liệu của Đảng về giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Các chế độ, nguyên tắc, chính sách đã ban hành cần được các cơ quan xí nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghiêm chỉnh và triệt để. Các tổ chức đảng cần bàn bạc cụ thể, xây dựng nội quy, chế độ rõ ràng để quản lý cán bộ, đảng viên. Trong quá trình thực hiện, phải kiểm tra, đôn đốc, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm. Trong công tác bảo vệ Đảng, việc thực hiện chế độ “năm quản” đối với đảng viên là vấn đề rất quan trọng và phải được thực hiện triệt để.

Điều cần chú ý là cán bộ lãnh đạo phải thực sự gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức và lối sống cách mạng, gương mẫu trong sinh hoạt, tự phê bình và phê bình, sửa chữa khuyết điểm. Việc đó có tác dụng rất lớn đối với đông đảo cán bộ, đảng viên. Đi đôi với giáo dục tư tưởng, phải đề cao tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng, bảo đảm chặt chẽ về tổ chức và nguyên tắc Đảng. Không buông lỏng kỷ luật đối với một loại cán bộ, đảng viên nào.

Chúng tôi rất tin tưởng trong thời gian tới, công tác giáo dục cán bộ, đảng viên giữ gìn phẩm chất đạo đức và lối sống cách mạng sẽ được các cấp từ cơ sở trở lên coi trọng hơn, rút được nhiều kinh nghiệm hơn, nhằm góp phần xây dựng Đảng thật vững mạnh để hoàn thành mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

